

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
trên địa bàn huyện

Trong những năm qua công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng như: việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện đáng kể; công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo; số trường đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn như: Một số gia đình chưa thực sự quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em nên vẫn còn hiện tượng trẻ em bỏ học, suy dinh dưỡng; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước, trẻ em bị xâm hại, tảo hôn, phải tham gia lao động sớm vẫn còn xảy ra; các thiết chế phục vụ học tập, vui chơi của trẻ em chưa đảm bảo....Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề trên do điều kiện kinh tế, xã hội của huyện còn hết sức khó khăn, địa hình, thời tiết không thuận lợi. Mặt khác một số cấp ủy, chính quyền cấp xã và một số cơ quan chức năng chưa thực sự làm tròn trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một số nơi công tác phối hợp của các ngành, đoàn thể còn mang tính hình thức. Bộ phận tham mưu về công tác này ở cấp xã chưa được chú trọng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, nhất là nguồn lực dành cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xác định đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong thời gian tới, với sự phát triển của kinh tế xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường, sự phát triển của các trang mạng xã hội chưa được kiểm soát tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động không tốt đến trẻ em. Để tăng cường các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu

cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy Đảng tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh công tác vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành cần gương mẫu thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em.

2. Chính quyền các cấp trong huyện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở cơ sở. Bố trí cán bộ có năng lực, có tâm huyết để phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã, có chế độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Chăm lo xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em. Hằng năm, căn cứ điều kiện ngân sách địa phương, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Làm tốt công tác nắm tình hình có liên quan đến trẻ em trên địa bàn, nhất là các vấn đề sử dụng lao động trẻ em; trẻ em có nguy cơ phải bỏ học để tham gia lao động, lấy vợ, lấy chồng, trẻ em suy dinh dưỡng... Kịp thời có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ. Quan tâm đến các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Không ngừng cải thiện môi trường sống lành mạnh cho trẻ em, trong đó chú trọng xây dựng các điểm vui chơi dành riêng cho trẻ em ở cộng đồng và các công trình phúc lợi cho trẻ em.

Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em gắn với Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em. Hằng năm, tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là vào các dịp: Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01 đến ngày 30-6), Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Diễn đàn trẻ em các cấp, mở các lớp năng khiếu hè tại trung tâm huyện và trung tâm các xã.

Chỉ đạo các trường học xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua **“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”**; chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú; tích cực lồng ghép giáo dục

ngoại khoá tuyên truyền Luật Trẻ em vào chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục trong các trường học trên địa bàn huyện. Phát huy có hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội trong các nhà trường; nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường; nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh. Quan tâm đến việc chăm sóc các học sinh bán trú, nội trú, nhất là các cháu trong độ tuổi nhi đồng. Có cơ chế để giám sát việc thực hiện chế độ chính sách học sinh, đảm bảo chế độ về dinh dưỡng, chế độ về chăm sóc. Ban Giám hiệu các nhà trường chủ động phối hợp với Chi bộ và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của khu dân cư trong việc quản lý các học sinh ngoài giờ ở trường, tuyên truyền phụ huynh đưa đón các cháu từ nhà đến trường và ngược lại, để đảm bảo an toàn cho học sinh. Các thầy cô giáo chủ động kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các trường học về trang thiết bị học tập, các nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng ở, phòng tắm và các công trình vui chơi cho học sinh.

Chỉ đạo ngành y tế tập huấn, bồi dưỡng về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học; phối hợp với đoàn thể để tổ chức hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em tại gia đình; thực hiện đảm bảo chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo; đảm bảo chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho trẻ em; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. Quan tâm tới tình trạng mắc bệnh bẩm sinh, trầm cảm, tự kỷ... ở trẻ em để kịp thời triển khai can thiệp sớm.

Chỉ đạo cán bộ văn hóa xã hội của xã, thị trấn chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn; tuyên truyền về bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp, đưa các nội dung về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào các hương ước, quy ước, các tiêu chuẩn của "**gia đình văn hoá**", "**làng văn hoá**", gắn hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với nội dung xây dựng khu dân cư; chú trọng tuyên truyền các mô hình, điển hình làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, giáo dục thông qua sự gương mẫu của ông bà, cha mẹ, người trên. Phát hiện và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chủ động tham mưu về các công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Chỉ đạo lực lượng công an nắm tình hình về vi phạm pháp luật trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; kịp thời tham mưu các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền hướng dẫn các gia đình về các kinh nghiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào "*Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em*" bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, nhất là ngành y tế thường xuyên tuyên truyền vận động, tổ chức hướng dẫn các thành viên trong gia đình biết cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo Đội Thiếu niên tiên phong tổ chức thu hút tất cả thiếu niên, nhi đồng tham gia vào các hình thức sinh hoạt tập

thể, hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao; thành lập Nhóm trẻ em nòng cốt (*cộng tác viên là trẻ em*)... Tăng cường kêu gọi, vận động các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì trẻ em; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động và xây dựng công trình dành cho các trường học, cho trẻ em.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ủy ban nhân dân các cấp và các đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Giang,
- Đoàn công tác của Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện,
- Các ban Đảng Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các trường học trên địa bàn huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Vương Ngọc Hà